

FEMA Ban Hành Các Thông Báo Công Khai Về Tiền và Các Dịch Vụ Lịch Sử, Khu Vực Ngập lụt và Tài Sản Ngập lụt ở Florida

Release Date: Tháng 10 19, 2024

TALLAHASSEE, Fla.— Các thông báo công khai về các vấn đề đang trên trang web của FEMA, mô tả trợ giúp sẽ có của FEMA và các hành động của FEMA tài trợ, bao gồm các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tài sản lịch sử, khu vực ngập lụt và vùng ngập lụt ở Florida về vấn đề cơn bão Helene và Milton.

FEMA yêu cầu bạn tuân thủ pháp luật cung cấp thông báo công khai và ý kiến cung cấp trợ giúp liên bang và các hỗ trợ tài trợ thông qua các chương trình Trợ giúp Công cộng của các quan.

Những thông báo công khai này đóng vai trò như một thông báo ban đầu trên toàn địa phương nhằm hỗ trợ việc quy định về các vấn đề của FEMA trong việc hoàn trả chi phí cho các vấn đề về việc kiểm tra sự thay đổi các cơ sở bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của các cơn bão Helene và Milton.

Thông báo công khai về cơn bão Milton đang được đăng trên trang web nhằm hỗ trợ của FEMA tại fema.gov/disaster/4834/notices và trên trang web của Ban Quản lý Khủng hoảng Florida tại floridadisaster.org/public-notices/.

Thông báo công khai về cơn bão Helene đang được đăng trên trang web nhằm hỗ trợ của FEMA tại fema.gov/disaster/4828/notices và trên trang web của Ban Quản lý Khủng hoảng Florida tại floridadisaster.org/public-notices/.

Những người quan tâm có thể lấy thông tin về các hành động này hoặc muốn đặt ấn phẩm bằng cách viết thư cho FEMA Region 4, 3005 Chamblee-Tucker Road, Atlanta, Georgia 30341 hoặc gửi email FEMA-R4EHP-florida@fema.dhs.gov. Ý kiến phản hồi của bạn về nội dung này sẽ được tiếp nhận thông qua tiêu đề "DR 4834-FL EHAD" tại địa chỉ trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này.



FEMA

Page 1 of 2

?? bi?t thông tin m?i nh?t v? s? ph?c h?i c?a Florida sau c?n bão Milton, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4834. ?? bi?t thông tin m?i nh?t v? s? ph?c h?i c?a c?n bão Helene, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4828. Theo dõi FEMA trên X t?i x.com/femaregion4 ho?c trên Facebook t?i facebook.com/fema.



FEMA

Page 2 of 2